
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 5  ประจ าปี ๒๕63 
วันที่ 28 กันยายน ๒๕63  เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง
11.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
13.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
16.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
17.นายไพรวัลย์ จติต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
18.นายมนัส สมศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
19.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชาธร           รูปเลขา           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
21.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
    (ลาป่วย) 
2.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
   (ลาป่วย) 
3.นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
   (ลากิจ) 
4.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ)     
5.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
     (ลาป่วย) 
               
 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตต ิ  เกียรติม์นตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 
10.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
11.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง  
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุ ฯ 
14.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
17.นายธงชัย  มัน่คง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
18.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน 
19.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นายกรกฏ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
22.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23.นางสาวศศินา จรรยารักษ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
24.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
25.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
26.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27.นางสาววีนัส  ไหวดี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นายวิมาน  ปานกลาง  ขนส่งจังหวัดระยอง 
29.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
30.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
31.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
32.นางสาวชมพูนุช เจโคกกรวด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
33.นางสาวจุไรภรณ์ ชุ่มชื่น   ครู คศ.2 
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34.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
35.นางสาวดลพรรธน ์ ลลิตสิรจันทร์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
36.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
37.นางรุ่งนภา   แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
38.นางธัญวรัตน ์ อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ  
39.นายพานุพงศ์  นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
40.นายมนัส  ฟุ้งขจร    นายช่างโยธาช านาญงาน 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
41.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
42.นางสาวณฐิณี เวชกุล   ครู ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสอนบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 
43.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
44.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
45.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
46.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
47.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
48.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
49.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกตุ  นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัย      
                                                      และเสริมสร้างคุณธรรม 
50.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
51.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
52.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
53.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
54.นางสาวภูรดา จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
56.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
57.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
58.นายอุบล  แผ้วไธสงค์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
59.นายรุ่งโรจน์ พงษ์ศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
60.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  14.18  น. 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน
....21.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง  ท่านทีมงานผู ้บร ิหาร ท่านรองนายกฯ ทั ้ง  2 ท่าน ท่านเลขาและ         

ที่ปรึกษานายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผม
รู้สึกเป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองในครั้งนี้  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติ         
กันเงิน และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้  
มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ          เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖3 ไม่สามารถน าเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯ รับรองได้  เนื่องจากมีเวลาในการจัดท า
กระชั้นชิด และก่อนที่จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งวัน จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้   

                          จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
ข้อ 5๙ วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
จึงได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2562  (กรณีที่กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แล้ว 
ปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มี          
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ข้อ 59 วรรคสอง ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

  1. กองช่าง            จ านวน  3 โครงการ  เป็นเงิน  49,000,000.-  บาท   
  2. กองการศึกษาฯ   จ านวน  3 โครงการ  เป็นเงิน    2,907,500.-  บาท   
   รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ  เป็นเงิน  51,907,500.-  บาท  

 (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียด  
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมา  เพ่ือให้สภาองค์บริหารส่วน
จังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ  ในญัตตินี้เป็นงบประมาณของปี 2562 แล้วได้ขออนุมัติ
จากสภาฯแห่งนี้ ในปี 2563 แต่สิ้นปี 2563 ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ยังมีโครงการที่  

 

 

ด าเนินการ... 
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ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อ เพราะอยู่ในช่วงที่ก าลังด าเนินการ
ต่อเนื่อง ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน  51,907,500 บาท จึงขอเสนอญัตตินี้ มาเพ่ือให้  
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาอนุมัติกันเงินอีก 1 ปี    
เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ตามเป้าหมายต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....20......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)       
กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึน้ 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)      
กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม    อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    

   อนุมัติ  จ านวน........19.........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน..........-...........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จ านวน..........1..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงาน
กิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
และขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 
 
 
 

ข้อ 5๙… 



- 7 -  
 

ข้อ 5๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายวราวุธ ปื่นเงิน  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(๑) กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้  

โอนลด 
   งบประมาณรายจา่ยเฉพาะกิจการ กจิการกิจการงานกิจการขนส่ง 
   งบด าเนินงาน 

หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน 152,500.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน-

ห้าร้อยบาทถ้วน) 

    โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง 

งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี เป็นเงิน 152,500.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน-       

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ โปรดพิจารณาให้มีการลงมติ      

ที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ลงมติให้พิจารณาในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 

กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
 

ครั้งที่ 2… 
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ครั้งที่ 2 ลงมติให้พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 

กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงาน
กิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ เราได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินในสถานีขนส่ง ถ้าเราปล่อยไว้ก็จะตกนะครับ แล้วก็จะไม่ได้ซ่อมด้ว ย       
จึงขอโอนงบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นชุดโต๊ะ เก้าอ้ี จ านวนเงินเท่าเดิมนะครับ 
152,500 บาท  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ ครั้งที่ 1 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจ านวนเป็น
องค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการ

กิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการ
กิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

   อนุมัติ  จ านวน........20.........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน..........-...........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จ านวน..........1..........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการลงมติ ครั้งที่ 2 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจ านวนเป็น

องค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....21....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการ

กิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

 
สมาชิกสภาฯ… 
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      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 

กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการ
ขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณียังมิได้      
ก่อหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ  จ านวน........20.........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน..........-...........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จ านวน..........1..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน          
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ข้อ 5๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ ขออนุญาตประธานสภาฯ แจกเอกสารแทรกประกอบระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมครับ 
นายก อบจ. 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  อนุญาตครับ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 
 

ด้วยขณะนี้... 
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ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
จึงได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 แล้ว  ปรากฏว่ามีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการมาเพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน                        
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  ดังรายการต่อไปนี้ 

1.  กองทรัพยากรธรรมชาติฯ จ านวน 1 โครงการ   เป็นเงิน     2,800,000  บาท 
2.  กองการศึกษาฯ             จ านวน 26 โครงการ เป็นเงิน   36,454,700 บาท 
3.  กองช่าง                      จ านวน 17 โครงการ  เป็นเงิน 553,028,000 บาท 
4.  กองแผนและงบประมาณ  จ านวน 1 โครงการ   เป็นเงิน        500,000 บาท 
5.  ส านักปลัดฯ                    จ านวน  4  โครงการ   เป็นเงิน      3,475,000 บาท 

  รวมทั้งสิ้น  49  โครงการ      เป็นเงิน  596,257,700  บาท (ห้าร้อยเก้าสิบ-   
หกล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียด
การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีที่ยังมิได้     
ก่อหนี้ผูกพัน 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตอภิปรายญัตตินี้

เพ่ิมเติม ด้วยงบประมาณ ปี 2563 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ เรามีตัวเลขอยากจะ
แถลงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบ เดือนนี้เดือนกันยายน เรามี
รายได้ที่ยังไม่เข้ามาอีก 2 วัน คือวันที่ 29 – 30 กันยายน ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับ 
เดือนกันยายนนี้มีรายได้ท้ังหมด 134,341,018.27 บาท แยกเป็น 

ภาษีล้อเลื่อน    40,827,894.86 บาท 
มูลค่าเพ่ิม พรบ.ก าหนดแผน  11,280,795.42 บาท 
มูลค่าเพ่ิมรัษฎากร 5%   38,147,586.24 บาท 
ค่าภาคหลวงแร่      -     บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป   24,210,000.00 บาท 
จัดเก็บเอง   19,874,741.75 บาท 

โดยรวมทั้งหมดในปีงบประมาณนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – 28 กันยายน 2563        
เราได้มาทั้งหมด 2,233,426,840.75 บาท แยกเป็น 
 
 
 

ภาษีล้อเลื่อน… 
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ภาษีล้อเลื่อน    560,312,340.51 บาท 
มูลค่าเพ่ิม พรบ.ก าหนดแผน  125,939,224.61 บาท 
มูลค่าเพ่ิมรัษฎากร 5%           1,030,719,609.73 บาท 
ค่าภาคหลวงแร่       11,471,164.16 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป   295,502,500.00 บาท 
จัดเก็บเอง   209,482,001.74 บาท 
รวม          2,233,426,840.75 บาท 

 โดยเราได้ประมาณการไว้ทั้งหมด 2,500,000,000.00 บาท ซึ่งต่ ากว่าประมาณการ   
ทั้งสิ้น 266,573,159.25 บาท ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ คงจะสงสัยว่า  
ที่ขาดไป 2 ร้อยกว่าล้านบาทจะท าอย่างไร ผมขอเรียนว่าส่วนใหญ่เราจะตัดโครงการเนื้อของ
กองต่างๆ ใน อบจ. ระยอง เป็นหลัก โชคดีว่าเราตั้งงบเลือกตั้งไว้แล้วเราไม่ได้ใช้ ส่วนอ่ืนที่อยู่
ใน อบจ. ทั้งหมด ที่สามารถขยับปรับไปในปี 2564 ได้ สิ่งที่เราให้ความส าคัญคือเงินอุดหนุน
ตามหลักการแล้วเงินอุดหนุนนั้น เงินเราต้องครบก่อนเราถึงจะอุดหนุนได้ แต่ปีนี้เป็นปีที่ว่า   
ถ้าเราไม่ให้โรงเรียน โรงเรียนจะโดนระเบียบใหม่ที่ต้องสมทบ 25 %  โรงเรียนต่างๆ  
ก็จะเดือดร้อน ถ้าไม่ได้เงินในปีงบประมาณนี้ เราต้องจัดเงินอุดหนุนให้โรงเรียนนะครับ  
เพราะปีงบประมาณ 2563 มีหนังสือสั่งการมาบอกว่ายังไม่ต้องตั้งเงินสมทบย้อนหลัง            
แต่ปีงบประมาณ 2564 โดนแน่นอน 25 % ที่จะต้องตั้งเงินสมทบ ดังนั้น เงินอุดหนุนต่างๆ  
ที่ โรงเรียนทั้งหลายได้ครบ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจนะครับ  ว่าเราก็ เห็นใจ               
ส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา ซึ่งโดยทั้งหมดขณะนี้ตัวเลขที่ เราตัด 
ยกตัวอย่างเช่น ส านักปลัดฯ เราก็ตัดกล้องวงจรปิดสนามกีฬา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์     
ที่จอดรถบริเวณหน้า อบจ. โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง    
10 ล้านบาทที่เราตัดออก กองช่างก็จะเป็นเรื่องรถ ก็ปรับไว้แล้วจะไปใส่ในปีงบประมาณ 
2564 เพราะฉะนั้นเราดูความจ าเป็นและรายละเอียดที่เราบริหารจัดการได้ โดยญัตตินี้คือ
เงินในงบประมาณปี 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงด าเนินการตามที่ท่านรองฯ กิตติ ได้แถลงไปนั้น    
เรามีทั้งหมดที่ขอกันเงินไว้ 596,257,700 บาท เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองได้ให้ความเห็นชอบ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 กรณียังมิได้    
ก่อหนี้ผูกพัน      

   อนุมัติ  จ านวน.......20........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน.........-..........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จ านวน.........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ   ข้อ 13 ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินการเอง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ข้อ 2 วรรคสอง ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภา
ท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

   ข้อ 9 เมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบข้อตกลงตาม
ข้อ 2 วรรคสองแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะ
ครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามข้อตกลง แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติมนตรี  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
 
 
 
 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง   

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง 

  ตามที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด
ระยอง จากการเดิมด าเนินการโดยบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จ ากัด มาเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองด าเนินการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการรวมกลุ่มพ้ืนที่
จัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีความคุ้มค่า โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ   
ศูนย์ ก าจั ดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  จั งหวัดระยอง  และองค์กรปกครอง                  
ส่ ว นท้ อ งถิ่ นทุ กแห่ ง ในจั งหวั ด ระยอง  จั ด เก็ บและส่ ง ขยะ มู ลฝอย เข้ ามาก า จั ด                           
โดยช าระค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง           
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัดขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีมติเห็นชอบ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามอ านาจหน้าที่       
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ข้อ (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน จะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการเองราชการส่วนท้องถิ่น
อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องท าความตกลงความร่วมมือกันในการบริหารจัดการ      
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหาร
จัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดระยอง เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเรียนมาเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองต่อไป 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ญัตตินี้เป็นญัตติที่ขอความ 
 เห็นชอบร่างบันทึกตกลงความร่วมมือของการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย                    

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนี้ เป็น             
พระราชบัญญัติออกโดยสภาฯ แล้วต่อจากพระราชบัญญัติก็มีประกาศคณะกรรมการ  
กระจายอ านาจ ต่อจากนั้นมาก็เป็นกฎหมาย มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เราก าลังท าร่างบันทึกหรือข้อตกลง MOU      
ที่จะขออ านาจสภาฯ เพ่ือไปด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดระยอง       
ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ก าหนดไว้เป็นบันทึกความร่วมมือของท้องถิ่นด้วยกัน ในจังหวัดระยอง 
เพราะฉะนั้นท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯก็คงจะเข้าใจครับ แต่ว่าอ านาจของกระผม
จะท าได้ก็ต้องให้สภาฯให้ความเห็นชอบ ก็เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ          
ให้ความเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น   

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 

    เห็นชอบ           จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ าเภอแกลง ขออนุญาตเป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกสมาคมกีฬาและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง ได้รายงานผลการ 

 

 

 

จัดงาน... 
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   จัดงาน RAYONG NIGHT RUN 2020 ที่แหลมแม่พิมพ์นะคะ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563    
และเป็นจังหวะเดียวกับที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าพายุโนอึล ได้พัดผ่านประเทศไทย
โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลตะวันออก ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปแบบทุลักทุเล 
แต่ก็ไม่มีใครถอยนะคะ จ านวนผู้สมัครจากเพจลั้นลาดอทคอม  ที่เขารับเรื่องของการรับสมัคร
นักวิ่งของระยองไนท์รัน ในครั้งนี้โดยตรง เต็มภายใน 14 นาที กลุ่มเป้าหมายที่นายก อบจ.
ระยอง มอบหมายคือ 1 ,500 คน ที่เราได้รับการควบคุมจากกรรมการควบคุมโรคของ
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามมาตรการที่เขา
ให้เราจัดงานวิ่ง เป็นไปแบบการรักษาระยะห่างและตามระเบียบของการจัดการเฝ้าระวัง
ป้องกัน เรื่องของ โควิด-19 และมีการประเมินออกมาผ่านแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของสถานประกอบการที่มีส่วนร่วม สถานที่ และบรรยากาศในงาน ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้     
ในการจัดงานที่แหลมแม่พิมพ์ ที่รองรับคน 1,500 คน เราได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสุนทรภู่อย่างดีเลยค่ะ ครั้งนี้ก็เป็น อบจ.ระยอง สมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดระยองและเทศบาลต าบลสุนทรภู่ มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับผู้ที่ร่วมงานเป็น
หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและกู้ภัย เขาบอกว่าใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่เคยเห็นภาพ
ของความร่วมมือของชุมชนเป็นแบบนี้มาก่อนเลย เราก็คิดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคของวาตภัย   
พายุโนอึล ที่เข้ามาก็คาดว่าผู้คนจะหนาแน่นกว่านี้ เพราะว่าไปเตรียมตัวเตรียมงานกันตั้งแต่
เช้า มีฝนตกหนักมาเป็นช่วงๆและได้เว้นระยะเวลาให้ท่านประธานได้ปล่อยตัวนักกีฬา      
ช่วงประมาณ 18.00-19.30 น. คนที่วิ่งไประยะทาง 5-10 กิโลเมตร ก็เปียกกันหมด แต่ก็มี
แต่ค าชมว่าสนุก ร้านค้าที่มาจ าหน่ายสินค้าให้คนที่ร่วมกิจกรรมได้รับประทาน ก็ขนของกับ
บ้านเพราะเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีใครอุดหนุนไหม ส่วนค าติก็มีอยู่บ้างว่าถ้าเกิด
เป็นไปได้ ก็อยากให้มีการจัดอีกแต่เก็บเงินเพ่ือที่จะได้มีเรื่องของอาหารมาบริการนักกีฬาบ้าง 
และความร่ วมมืออย่ าง อ่ืนไม่ว่ าจะเป็นการขอรับการสนับสนุนเรื่องการเฝ้าระวั ง            
ความปลอดภัย แผงกั้นจราจร ที่กดเจลแอลกอฮอล์ เราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ ก็เป็นไปตามความประสงค์ของท่านประธานจัดงาน   
บอกว่ าต้ องการให้มี ฝนตกมาบ้ างแต่ครั้ งนี้ เป็นพายุ เลยค่ะ  ก็น า เ รียนรายงานให้                
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม      
  เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น  ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนิน
  กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน     
  และท้องถิ่นของเรา และสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข  ความสมหวัง         
  ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา… 
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เลิกประชุมเวลา   15.15  น.     

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


